



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.รับรองวิทยฐานะม.รัฐ-เอกชน แก้ปัญหาเรียนง่าย-จ่ายครบ-จบแน่ สกอ.เตรียมจัดระเบียบมหาวิทยาลัยทั้งม.รัฐ-เอกชนทุกแห่งต้องผ่านประเมินเพื่อรับรอง วิทยฐานะ หวังแก้ปัญหาเรียนง่าย จ่ายครบ จบแน่ เชื่อหากทำได้สังคมตระหนักถึง คุณภาพของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยผลประชุม กกอ.เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้หารือการจัดระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และได้จัดประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม กกอ.เห็นด้วยในหลักการ แต่ต้องนำผลการประชาพิจารณ์มาสรุปหาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน

เลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่า การรับรองวิทยฐานะในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนนั้นไม่เหมือนกัน เพราะมหาวิทยาลัยรัฐเมื่อได้รับการรับรองแล้ว จะใช้ได้โดยตลอดแต่มหาวิทยาลัยเอกชนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งหลายแห่งยังเข้าใจผิดเรื่องการรับรองหลักสูตรว่าเป็นเรื่องเดียวกับการรับรองวิทยฐานะ การรับรองวิทยฐานะนั้นจะดูทั้งเรื่องศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก

ดร.สุเมธกล่าวด้วยว่า ระบบประเมินวิทยฐานะของสถาบันจะประเมินทุก 5 ปี หากสถาบันไหนไม่ผ่านประเมิน จะไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เปิดสอนในระดับนั้นๆ จะมีเกณฑ์ประเมินอยู่ 2 แนวทาง คือ 1.ความพร้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งครูและบุคลากรว่ามีพอหรือไม่ 2. มหาวิทยาลัยปฏิบัติการกิจ ด้านงานสอนและงานวิจัยอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม การรับรองวิทยฐานะของสถาบันต่างๆ จะต้องกำหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยที่รับการประเมินจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับใด เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย หรือมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และควรจะมีระบบตรวจสอบเพื่อรับรองวิทยฐานะสถาบันเหล่านี้ได้อย่างไร

"ระบบนี้จะช่วยให้สังคมรับรู้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมากขึ้น และเปรียบเทียบได้ว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน ที่ผ่านมายังไม่มีการรับรองที่เป็นรูปธรรม การประเมินวิทยฐานะสถาบันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่บอกว่า เรียนง่าย จ่ายครบ จบแน่ได้ จะทำความเข้าใจเพื่อให้มหาวิทยาลัยเตรียมปรับตัวอีกครั้ง" เลขาธิการกกอ.กล่าว